

## **Atlanta Falcons, Tổ Chức NFL & Chương Trình Cấp Cơ Sở Tài Trợ 250.000 Đô La cho Hoạt Động Thể Thao của Stone Mountain High**

Michael Costa, Hiệu Trưởng Trường Stone Mountain High School cho biết: “Chúng tôi là một trường học có nhu cầu rõ ràng, vì vậy có cơ hội cung cấp một số thiết bị và nguồn lực thể thao cấp cao nhất cho học sinh của chúng tôi chính là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Tôi nghĩ mọi người đều phấn khởi về những gì sắp diễn ra. Mọi người yêu thích sân cỏ của chúng tôi, nhưng họ sẽ thực sự choáng ngợp với một số điều khác mà chúng tôi có thể nhận được.”

Điều đó giúp hòa chung niềm phấn khích của cộng đồng nhà trường sau khi Local Initiatives Support Corporation (LISC) trao tặng Stone Mountain High và DeKalb County School District (DCSD) khoản tài trợ 250.000 đô la. Khoản quyên góp này đã được đưa ra trong một buổi lễ trước trận đấu bóng đá giữa trường Stone Mountain với Redan High School tại Sân Vận Động Hallford vào ngày 25 tháng 8.

Khoản tài trợ tương ứng đã được phê duyệt như một phần của chương trình cấp cơ sở thông qua LISC, được cung cấp bởi nguồn tài trợ từ Atlanta Falcons, Tổ Chức Liên Đoàn Bóng Đá Quốc Gia (National Football League, NFL) và Chương Trình Cấp Cơ Sở của NFL để hoàn thiện bề mặt nhân tạo tại sân tập bóng đá của Stone Mountain High. Số tiền này cũng sẽ được sử dụng để mua thiết bị mới cho chương trình thể thao của trường.

Dale Royal, Giám Đốc Điều Hành của LISC Atlanta, và đội của ông, Jewel Williams và Dominique Ellis, đã trao một tấm séc tượng trưng ở ngay giữa sân cỏ cho Hiệu Trưởng Costa, Giám Đốc Thể Thao Douglas Dakin, và Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Quận DeKalb, Ông Dijon DaCosta Sr.

Ông DaCosta, người cũng đã thực hiện việc tung đồng xu trước khi trận đấu bắt đầu, cho biết: “Thay mặt Hội Đồng Giáo Dục, xin cảm ơn tổ chức đã phân bổ các nguồn kinh phí mà có tác động trực tiếp đến học sinh của chúng tôi. Điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với chúng tôi khi biết rằng cộng đồng và các bên liên quan đang hỗ trợ cho nỗ lực tuyệt vời của học khu và các học sinh của chúng tôi. Điều này sẽ cho phép chương trình phát triển, mở rộng và cung cấp cho chương trình bóng đá và các môn thể thao khác những thiết bị cùng vật dụng cần thiết.”

Hiệu Trưởng Costa hy vọng các nguồn lực mới sẽ đem lại mức tham gia nhiều hơn nữa vào các môn thể thao và, tất nhiên, đồng nghĩa với việc gạt hái được nhiều thành công hơn trên sân cỏ.

“Mục tiêu số một là nâng cao niềm tự hào về văn hóa và tinh thần của trường. Tôi nghĩ [khoản tài trợ] sẽ giúp ích, và rồi chiến thắng sẽ đi kèm với điều đó,” Hiệu Trưởng Costa cho biết.